



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, newtv, bangkokbiznews, innnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยและการเปิดโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ว่า สร.รับนโยบายของนายกฯ ที่กำชับให้หาวิธีดำเนินการให้มีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ เนื่องจากบางกลุ่มเช่นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาดูแลเครื่องจักร จะไม่สามารถกักตัวเอง 14 วันและเหลือเวลาไปทำงาน 3-4 วันได้ จึงต้องหาจุดที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ส่วนกรณีทหารสหรัฐฯ ที่เข้ามาฝึกในประเทศไทย ทั้งหมดยอมเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน สำหรับกลุ่มที่เข้าประเทศในเวลาสั้นๆ ก็ต้องใช้อีกมาตรการหนึ่ง ทั้งนี้จะมีการจัดกรม.สัญญาที่ระยองในวันที่ 24-25 ส.ค. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- เพจหมอดี สาธิต ปิตุเตชะ ของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. โพสต์แจ้งข่าวดีชาวระยอง เตรียมรับกรม.สัญญา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก., thaipbs, thaiquote, kaohoon, matchonweekly, thestandard)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้สัมภาษณ์ว่า จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังที่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง สะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำไปแพร่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง สำหรับผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตเจนนี ได้หมดถ้าสดชื่น ขอให้เข้ารับการรักษาเชื้อโควิด 19 ฟรี หน้าที่ว่าการ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-5 ส.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, kapook, nationtv)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของ เจนนี ได้หมดถ้าสดชื่น ในลักษณะเบียดเสียดหนาแน่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่มีระยะห่าง ว่า กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุกในผู้ที่เข้าชม โดยสามารถเข้ารับการรักษาเชื้อโรคโควิด-19 ฟรี หน้าที่ว่าการ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-5 ส.ค. 2563 ตั้งแต่ 9.00 - 15.00 น. โดยนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไปให้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 สร. ประกาศรายชื่อ 34 โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินเป็น Alternative State Quarantine (ASQ) โดยสร. และก.กလာโหม

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday)

- เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย กลับมาจากสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้ป่วยสะสม 3,321 ราย หายป่วยแล้ว 3,142 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพข่าวสด, ไทยรัฐ

- นายเจ็ดเกียรติ อัครการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวถึงข่าวพระสงฆ์และคนไทยในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อโควิด-19 ว่า สถานกงสุลใหญ่ไทยในนครลาสแอนเจลิส รายงานว่าเป็นพระสงฆ์วัดไทยลาสเวกัส 3 รูป จาก 5 รูป โดย 2 รูป รักษาตัวในรพ. อาการดีขึ้นตามลำดับ อีก 1 รูป อาการไม่รุนแรง กักตัวที่วัดไทยลาสเวกัสในบริเวณเฉพาะ ส่วนเจ้าอาวาสและพระลูกวัดอีก 1 รูป ไม่ติดเชื้อและแยกกักตัวในพื้นที่เฉพาะ ทั้งนี้ วัดไทยลาสเวกัสได้ปิดวัดตั้งแต่.พ.2563 หลังผ่อนคลายมาตรการได้เปิดให้ญาติโยมเข้าทำบุญ แต่ไม่เคยรับกิจนิมนต์นอกวัด ส่วนพระสงฆ์ที่มรณภาพเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธทาสนา นครลาสเวกัส มรณภาพเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ด้วยโรคชราและภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่โควิด 19 นอกจากนี้ มีการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานร้านอาหารไทย โดยมีคนไทย 4 คนที่เปิดเผยมว่าติดเชื้อ ขณะนี้อาการดีขึ้น และกักตัวอยู่ในที่พัก ทั้งนี้ ไม่มีพบการติดเชื้อจำนวนมากหรือการเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า โครงการชา (SHA) หรือการมอบสัญลักษณ์แสดงมาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 เป็นความร่วมมือระหว่าง สร. ก.การท่องเที่ยวฯ และภาคเอกชน มีเอกชนภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ 5,832 ราย ผ่านมาตรฐาน 4,021 ราย โดยมีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 3 องค์ประกอบ คือ สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาด และการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมการประกอบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 ประเภทกิจการ

ประเด็นผลกระทบ

ประเด็นข่าว

1. ทหารสหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมกับกองทัพไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-เพจ Drama Addict ตั้งคำถามถึงการกักตัวทหารสหรัฐฯ ในโรงแรมกลางเมืองแทนที่จะเป็นค่ายทหาร พร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องทหารสหรัฐฯ ที่มากักตัวที่โรงแรมในบริเวณดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., nationtv, js100, mcot, workpointtoday)

-นายกฯ เผย ทหารสหรัฐฯและญี่ปุ่นที่เข้ามาฝึกซ้อมหุนานการ์เดียน ต้องถูกกักตัวตามมาตรการสาธารณสุข 14 วัน และตรวจ covid 3 ครั้ง โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักตัว

-พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษของกองทัพบก ระบุว่า สถานที่กักตัวเป็นโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ จากกรมควบคุมโรค มีรั้วรอบขอบชิด จัดแบ่งชั้น แบ่งแยกलिฟต์ ไม่ปะปนกับคนที่พักอาศัยในโรงแรม มีกล้องวงจรปิด ไม่สามารถออกจากห้องพักได้ มีสารวัตรทหารคอยตรวจตราอยู่ตลอด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่รอบโรงแรม มีประวัติของนายทหารทุกคนและวัดไข้ทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ sanook

-โรงแรมอนันตรา สยาม ส่งหนังสือถึงหัวหน้า ศบค. เรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลที่แถลงว่ามีทหารสหรัฐฯ จากฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นมาเข้าพักที่โรงแรม ซึ่งไม่เป็นความจริง รวมถึงแก้ไขข้อมูลในช่องทางอื่น อาทิ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย สิ่งพิมพ์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, nationtv)

-โฆษก ศบค.เผย การแถลงวันที่ 3 ส.ค. ว่ากลุ่มกำลังพลจะเข้าพักที่โรงแรม Anantara Siam เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยจะเข้าพักที่โรงแรม Anantara Riverside และมีการแก้ไขข้อมูลแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-ศบค. เผยสถานที่กักตัวของทหารสหรัฐฯ ดังนี้ ทหารสหรัฐฯ (กวม) 71 นาย เข้าพักที่โรงแรมคอนราด ถนนวิบูลย์, กำลังพลญี่ปุ่น (โยโกตา) 32 นาย เข้าพักที่โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และทหารสหรัฐฯ จากประเทศญี่ปุ่น 7 นาย เข้าพักโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และโรงแรม idle ทุกนายกักตัวใน AQU 14 วัน (3-18 ส.ค.) โดยสหรัฐฯ ออกค่าใช้จ่ายเอง ระหว่างการฝึก 18-31 ส.ค. 2563 ห้ามออกนอกค่าย มีทีมติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ปรับรูปแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบนิวอร์มัล ลดจำนวนทหาร และส่งทหารผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดวิชาการ เทคโนโลยี และฝึกภาคสนามก่อนเดินทางกลับใน 31 ส.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบในสถานกักกันโรค แม้จะเป็นการเข้าพักแบบโรงแรมทางเลือก แต่จะต้องมีมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคตามที่กำหนด และจะต้องมีรพ.เอกซเรย์และผู้เข้ากักกัน หากตรวจพบเชื้อสามารถส่งตัวเข้ารักษาได้ทันที โดยสถานกักกันโรคทางเลือกใช้สำหรับกักกันโรค 2 กลุ่ม คือ 1.คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 2.ชาวต่างชาติที่เข้ามาภายใต้เงื่อนไขที่ ศบค.กำหนด ในกรณีกำลังพลทหารดังกล่าว ก.กลาโหมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จะมีเจ้าหน้าที่จากกลาโหมเข้ามาดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรพ.เอกซเรย์ที่รองรับ ที่สำคัญ ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องตรวจจากต้นทางก่อนว่าปลอดเชื้อโควิด-19 เมื่อเข้าพักในสถานกักกันโรคฯ จะตรวจหาเชื้อเป็นระยะอย่างน้อย 2 ครั้ง และต้องอยู่ให้ครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนออกไปนอกพื้นที่

2. นักฟุตบอลเซอร์เบียติดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ goal, mcot

-มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า มาร์โก เซโปวิช กองหน้าตัวใหม่ของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชาวเซอร์เบีย ซึ่งมีข่าวว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้สัมภาษณ์กับ อาโล สื่อท้องถิ่นว่า ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 และข่าวทั้งหมดที่ลงในสื่อไทยเป็นเรื่องเท็จ รวมถึง เรนาตอ เกลิช เพื่อนนักฟุตบอล และ โซรัน กูกา นักกายภาพบำบัดที่บินมาด้วยก็ไม่ติดเชื้อ ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยืนยันคำแถลงของ ศบค. ที่ระบุว่าเซโปวิชติดเชื้อโควิด-19 และตอนนี้กักตัวที่โรงแรมใน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผจก, มติชน, goal

-มาร์โก เซโปวิช กองหน้าชาวเซอร์เบีย ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวที่รพ.บุรีรัมย์ หลังติดเชื้อโควิด-19 กล่าวถึงกรณีสื่อประเทศเซอร์เบีย alo.rs ออกข่าวบทสัมภาษณ์ว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ ข่าวที่ออกมาจากเซอร์เบียเป็น Fake News

3. ผบ. จ.ชลบุรี ไม่มีมาตรการป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่คลิปและภาพภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ริม ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ระบุว่า ไม่มีมาตรการป้องกันตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงให้ข้อมูลว่ากลัวโรคโควิดจะกลับมารอบ 2 อีกทั้งได้รับผลกระทบจากเสียงดัง เคยมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแต่บอกว่าเสียงไม่เกินกฎหมายกำหนด อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสุ่มตรวจเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19

4. ผ่อนคลายนักรุกใจเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, สยามรัฐ, เดลินิวส์, nationtv, js100, mcot, workpointtoday, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

-นายกฯ เผย ที่ประชุม ครม. ได้หารือถึงการผ่อนคลायให้นักธุรกิจขนาดใหญ่เดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องมีมาตรการรัดกุม ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม ศบค. และจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า

5.สิทธิพิเศษทหารสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-การระบาดของโควิด 19 ที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น จนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่ 1-15 ส.ค. ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นในพื้นที่วิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้มีการทบทวนและแก้ไขข้อตกลงเรื่องสิทธินอกอาณาเขตทหารและเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐฯ ภายใต้ข้อตกลงสถานะของกองทัพสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น (SOFA) ที่สมาชิกของกองทัพสหรัฐฯ ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายและกฎเกณฑ์เรื่องพาสปอร์ตและวีซ่าญี่ปุ่น ทำให้สามารถบินตรงไปที่ฐานทัพสหรัฐฯ โดยไม่ต้องผ่านการตรวจโรคโดยเจ้าหน้าที่ในสนามบินของญี่ปุ่น

6.ยารักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-WHO เตือนว่า อาจไม่มียารักษาหรือต้านโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเร็วๆ นี้ หรืออาจจะไม่มีเลย พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรับมือโรคระบาดอย่างจริงจัง จนกว่าจะมีหนทางรักษา ไม่ควรฝากความหวังไว้ที่วัคซีน

7.ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, bangkokbiznews

-นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เปิดเผยว่า ก.การต่างประเทศญี่ปุ่น ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ โดยกลุ่มแรก ได้แก่ ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจและผู้ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป ขณะที่รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นกำลังเจรจารายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น และจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ กรณีผู้ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว จะต้องมีสถานะใดสถานะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ผู้จัดการธุรกิจ การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์/ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ พยาบาล ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค ผู้ทำงานที่มีทักษะเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ โดยผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังไม่มีใบ Re-Entry Permission จะต้องขอรับวีซ่า ส่วนผู้ที่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว จะต้องขอรับ Re-entry Confirmation Letter ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทย

8.ข้อเสนอเปิดสถานศึกษา 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ในฐานะประธานคกก.เฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลायการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กล่าวถึงกรณีมีข้อเสนอขอเปิดสถานศึกษา 100% ว่า จะนำเข้าหารือในที่ประชุมศบค. วันที่ 7 ส.ค. โดยต้องรับฟังความเห็นจากก.ศึกษาธิการประกอบการพิจารณา

9. อังกฤษใช้ชุดตรวจ DNA แบบใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

-รมว.สธ.อังกฤษ จะจัดส่งชุดตรวจเร็วที่ใช้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งแบบใหม่ชื่อ LamPORE เกือบ 500,000 ชุด ไปยังสถานพยาบาลและห้องแล็บต่างๆ และจะเพิ่มอีกหลายล้านชุดในช่วงปลายปีนี้ โดยตั้งแต่เดือน ก.ย. รัฐบาลจะเพิ่มเครื่องตรวจดีเอ็นเอของ DnaNudge ซึ่งปัจจุบันมีใช้ในรพ.ในเครือสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติ 8 แห่ง ไปยังรพ.ในเครือที่อื่นๆ

10.การระบาดระลอกสอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยว่า การระบาดระลอก 2 ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคอันตรายของโควิด-19 เพราะมีผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้อัตราเสียชีวิตคลายตัวลดลงระดับหนึ่ง ขณะที่ CNN รายงานว่าที่ปรึกษาด้านโควิดของไวท์เฮาส์ สหรัฐฯ ประกาศว่าสหรัฐฯกำลังเข้าสู่ช่วงการควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้ เกือบทุกประเทศที่ก่อนหน้านี้บอกว่าปลอดภัยได้เกิดการระบาดระลอก 2 แล้ว ซึ่งโควิด-19 ไม่ได้มากับตัวคนเท่านั้น แต่มีหลักฐานว่ามากับแพ็กเกจจิ้งที่มีการส่งต่อด้วย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (xinhuathai, คมชัดลึก, thestandard, sanook, tnnthailand, MCOT, isranews, nationtv)

-ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 6 พันคนในวันเดียวเป็นครั้งแรก

-เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28 ราย เสียชีวิตอีก 2 ราย รวมเสียชีวิต 8 ราย หลังจากที่ในรอบแรกไม่มีผู้เสียชีวิต ชุดตรวจโควิด 19 แบบเร็วที่ต้องใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากดานังกว่า 88,000 คน เริ่มขาดแคลน แนะนำให้ประชาชนเฝ้าสังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการผิดปกติให้ไปสถานพยาบาลทันที

-ออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียประกาศใช้มาตรการควบคุมเข้มงวดขึ้น หลังจากประกาศภาวะภัยพิบัติและใช้เคอร์ฟิวในเมืองเมลเบิร์น 6 สัปดาห์ และมีคำสั่งให้ธุรกิจที่ไม่จำเป็น ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยาและร้านขายเหล้า ปิดกิจการชั่วคราว ขึ้นค่าปรับผู้ติดเชื้อที่จับได้ว่าออกจากบ้านครั้งที่ 2 จาก 1,652 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นเกือบ 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

-อินเดีย พบผู้ป่วยเพิ่ม 52,050 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 803 ราย รวมผู้ป่วย 1,855,745 ราย เสียชีวิต 38,938 ราย

ประเด็นข่าว

-**กัมพูชา** พบเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐฯ ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ที่ติดเชื้อ 4 ราย

-**รัสเซีย** ภายในปีหน้าจะเริ่มผลิตวัคซีนโควิด 19 “กามาเลยา” ได้ปริมาณมากหลายล้านโดส ซึ่งเป็นผลงานของสถาบันกามาเลยาในกรุงมอสโก ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับวัคซีน “แคนซิโน” ของจีนที่ผ่านการทดลองระดับคลินิกแล้ว

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 18,443,484 ราย อาการรุนแรง 64,677 ราย รักษาหายแล้ว 11,672,917 ราย เสียชีวิต 697,188 ราย 5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา 4,862,174 ราย บราซิล 2,751,665 ราย อินเดีย 1,855,331 ราย รัสเซีย 856,264 ราย แอฟริกาใต้ 516,862 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 111 จำนวน 3,321 ราย

บริการการแพทย์วิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ และการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ทั้งนี้ กรมฯ ได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์มาปรับระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ เช่น จัดห้องแยกผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ ปรับระบบบริการลดความแออัดในรพ. நடตรวจด้วยระบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาและรักษาทางไกล

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐแนวหน้า, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, newtv, nationtv, Tnnthailand, workpointtoday, innnews, thebangkokinsight, mcot)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่รมว.สธ.เสนอ สาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรที่ดำเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบุคคลอื่น ตามที่สธ. โดยความเห็นชอบของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หรือกัญชาได้ และกำหนดให้กรณีที่มีการยึดหรือริบยาเสพติดให้โทษ เมื่อได้มีการตรวจชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ให้สธ.หรือผู้ที่สธ.มอบหมาย สามารถทำลายหรือนำยาเสพติดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการเก็บรักษาเสพติดของกลางไว้เป็นเวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและสถานที่เก็บรักษา โดยจะส่งให้สนง.คกก.กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... จะส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาเพื่อนำเสนอครม. และนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงจะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา หากกฎหมายผ่านแล้ว ยาเสพติดให้โทษประเภท 1-3 ที่มีการพิสูจน์ความผิดแล้วจะสามารถกำจัดได้โดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดคดีความ ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดให้โทษล้นโกดัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews

-ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน ยื่นหนังสือถึงกมธ.การสาธารณสุข เสนอให้พิจารณาให้รพ.เอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย 1.อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่ผลิตน้ำมันกัญชา หรือยาประเภทอื่นจากกัญชา สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่รพ.เอกชนทุกแห่ง เพื่อให้แพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคส่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ 2.อนุญาตให้รพ.เอกชนที่มีการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถดำเนินการปลูกกัญชา เพื่อนำมาปรุงยาตามตำรับที่กฎหมายอนุญาตเพื่อรักษาผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต แฉลงข่าว การจัดงานประชุมสุดยอดกัญชา เพื่อการลงทุนของโลก (Cannabis Investment Summit World : CISW) วันที่ 11-13 พ.ย. 2563 โดยเปลี่ยนมาเป็นการประชุมออนไลน์ทั้ง 3 วัน มีวิทยากรที่เป็นผู้สนใจประเด็นกัญชากับการแพทย์จากหลายประเทศให้ข้อมูล ตั้งแต่การค้นคว้าวิจัย การแปรรูปกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ไปจนถึงความสำคัญของกัญชาต่อเศรษฐกิจ และจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ช่วง 5 ปีแรกต้องดำเนินการร่วมกับภาครัฐ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า พญ.อาภาศิริ ลุสวัสดิ์สถาบันประสาทวิทยา ได้ศึกษาการใช้ยาสกัดกัญชาของ อภ. ชนิด CBD เต้น และ CBD:THC ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักรักษายากและชักอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง, ตื้อต่อยากันชัก, ต้องใช้ยากันชัก 2 ชนิดขึ้นไป โดยรักษาเด็ก 10 ราย พบว่า ลดอาการชักได้ 60% ส่วนการหยุดยาเพราะผลข้างเคียงมี 25% ส่วนใหญ่มีอาการง่วงซึม พฤติกรรมเปลี่ยนไป เบื่ออาหาร

มะเร็งไทรอยด์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เนชั่นทีวี, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand, thaipbs, มติชนออนไลน์, โพสต์ทูเดย์New18, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ มะเร็งต่อมไทรอยด์ เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมไทรอยด์พัฒนาเป็นก้อนมะเร็ง สาเหตุยังไม่แน่ชัด ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยง เช่น ได้รับรังสีบริเวณลำคอหรือบริเวณต่อมไทรอยด์ เคยเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ขาดธาตุอาหารไอโอดีน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี เป็นต้น ในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตอาจคลำพบก้อนนูนใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เสียงแหบ หายใจลำบากหรือหายใจมีเสียงหวีด กลืนลำบากหรือรู้สึกเจ็บขณะกลืน เจ็บบริเวณลำคอ ต่อมเหงื่อ

ประเด็นข่าว

ที่ล่าคอบวม ควรไปพบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับชนิดและระยะโรค การป้องกันโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เลือกรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง และตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกการรักษาจะได้ผลดีและมีโอกาสหายสูง

ผลตรวจซูชิปนเปื้อนแบคทีเรีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจวิเคราะห์ซูชิ เบื้องต้นพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียเรืองแสงในที่มืด จะนำไปตรวจยืนยันชนิดของเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง ที่ผ่านมา ยังไม่พบรายงานการก่อโรคในคน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานอาหารที่เรืองแสงเพราะบ่งชี้ได้ว่าการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเรืองแสงในปริมาณสูง ซึ่งทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียและเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้

ประกาศข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-นายรัชกี สาร๊ะ รก.โฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการบำบัดโรคเบื้องต้น 2563 และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว พ.ศ. 2563 และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนเกี่ยวกับการตรวจประเมินอาคารเจ็บป่วยและการช่วยเหลือเพื่อการส่งต่อ พ.ศ. 2563 ต้องขอขออนุญาตคณะทำงานกฎหมายของสภาการสาธารณสุขชุมชน นิติกร ของกองกฎหมาย สป.สธ. ที่ร่วมดำเนินการ รวมทั้งขอขออนุญาตนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. และนพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. ที่ดูแลการดำเนินงานปรับปรุงกฎหมายรองเป็นอย่างดี

โฆษณาเครื่องตีแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสุธิชา ภิรมย์นุ้ม ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากการศึกษา "สัญญาและการรับรู้สัญญาเชื่อมโยงโฆษณาเครื่องตีแอลกอฮอล์ในรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาบนทีวีดิจิทัลไทย" พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตีแอลกอฮอล์ฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงผลสัญญาลักษณะเพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องตีแอลกอฮอล์ฯ แต่ยังมีช่องว่างสำหรับนักโฆษณา บริษัทผู้ผลิตสินค้า หรือสถานีโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ หลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยใช้เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์และการเน้นตัวอักษรแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวอักษรแบบเดียวกับตัวอักษรของเครื่องหมายการค้าของเครื่องตีแอลกอฮอล์ ทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงถึงสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องตีแอลกอฮอล์ได้

บุหรีเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นางวารารณณ์ นมะมาตร ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญสมาคมเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภาษียาสูบอันทำให้เกิดการลักลอบค้าบุหรีผิดกฎหมาย ซึ่งแม้จะเป็นช่วงล็อกดาวน์ ปิดด่านพรมแดนถาวรและด่านชั่วคราว แต่ปัญหาการค้าขายบุหรีเถื่อนกลับไม่ลดลง โดยเฉพาะทางภาคใต้ ทำให้สมาชิกของสมาคมซึ่งเป็นร้านค้าที่จำหน่ายบุหรีถูกกฎหมายได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นนโยบายการป้องกันและปราบปรามบุหรีเถื่อนอย่างต่อเนื่อง

ร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ EEC Analysis

-โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้กำหนดเรื่องสุขภาพ สาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ไว้ ล่าสุดที่ประชุม ครม. เมื่อ 29 ก.ค. ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562-2565 ตามที่ สธ.เสนอ